

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๓ ๙๖๗



กศ. 138.5
วันที่ 2 ก.ค. 67
เวลา 09.30 ๕.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 7207
รับที่(อีเมล)
วันที่ - 2 ก.ค. 2567 9.26

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๓๐๓๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๗ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติที่อาจเกิดผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร เพื่อเป็นหลักประกันในการเพาะปลูกข้าวนาปีให้กับเกษตรกรเมื่อเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยข้อเสนอโครงการในครั้งนี้มีรูปแบบของการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ด้วยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณ แหล่งเงิน และแนวทางดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาวและสามารถขยายผลการทำประกันภัยสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในวงกว้างให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีหลักประกันภัยเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ร่วมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางการเกษตรให้แตกต่างหลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้ตรงจุด และเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีด้านการประกันภัยสินค้าเกษตรให้สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างถูกต้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ทันต่อความต้องการใช้จ่ายของเกษตรกรเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตหรือการวางแผนเพาะปลูกในรอบการเพาะปลูกต่อไปได้อย่างทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมการทำประกันภัยสินค้าเกษตรมากขึ้นและมีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ลดลง และจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางการเกษตรและเสริมสร้างโอกาสด้านรายได้ให้กับเกษตรกรโดยไม่เป็นภาระ

/ด้านงบประมาณ...

ด้านงบประมาณให้กับภาครัฐตามมา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งรัดจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) การดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิษนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๔๙, ๕๖๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: athipong@nesdc.go.th